

Lịch sử lòng tôn sùng

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là hoa trái của việc sùng kính Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu. Chính lòng yêu mến Đấng Cứu Thế đã dẫn chúng ta đến với Mẹ của Người, một người Mẹ cùng chung phần vinh quang với Thiên Chúa trên Thiên Quốc.



- Thánh sử Luca viết rằng:

"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong tim mình."

"Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng."
(Lc 2, 19, 51)

- Vào cuối thế kỉ XI, việc tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ Maria thường xuyên được Thánh Bernard nhắc đến trong các bài giảng của mình (*De duodecim stellis*).

- Gioan Tauler (1361) chiêm ngắm Mẫu Tâm Mẹ Maria như một nhiệm tích.

- Thánh Bernardine thành Siena (1444) thường xuyên bị cuốn hút về việc suy ngắm về Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

- Thánh Phanxicô de Sales thường xuyên nhắc đến vẻ đẹp hoàn hảo của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Ngài thường nói rằng đây chính là mẫu gương tuyệt hảo của lòng mến Thiên Chúa và thường đề cập đến trong tác phẩm thần học 'Theotimus' của mình.

- Thánh Gioan Eudes (1681) đã truyền bá rộng rãi lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và Ngài đã thiết lập một ngày lễ đặc biệt để tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria.

- Ngày 13/06/1917, Đức Mẹ đã tỏ cho chị Lucia biết: "Thiên Chúa muốn thiết lập trên toàn thế giới lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ."

- Năm 1944, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào ngày 22/08 hằng năm, trùng với ngày cuối cùng trong tuần bát nhật mừng lễ Đức Mẹ Mông Triệu.

Kinh nguyện với

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria



Lạy Rất Thánh Trái Tim Mẹ Maria, nơi nương náu kẻ tội lỗi, xin cầu cho chúng con.

Lạy Trái Tim vẹn sạch Rất Thánh Trinh Nữ Maria, xin cầu cùng Chúa Giêsu để Người ban cho con một trái tim trong sạch và khiêm nhường.

Lạy Trái Tim dịu dàng Mẹ Maria, xin đến cứu thoát con.

(On tiểu xá 300 ngày cho mỗi lần đọc)

Lạy Rất Thánh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.

(On tiểu xá 100 ngày cho mỗi lần đọc)



MILITIA IMMACULATÆ

www.militia-immaculatae.asia/
vietnameseindex.php

info@militia-immaculatae.asia

www.mi-library.org

www.kolbepublications.com

"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ



sẽ chiến thắng"

Đức Mẹ Fatima, ngày 13/07/1917

Ngày 13/06/1917 – Cuộc tỏ hiện của

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Ngày 13/06/1917 được biết đến như một biến cố trọng đại trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa toàn năng đã cho phép Mẹ Maria tỏ lộ một bí mật vĩ đại, một tình yêu vô biên mà Mẹ dành cho nhân loại, một kho tàng vô giá mà Mẹ đã được Thiên Chúa Ba Ngôi trao tặng, một nguồn ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, đó chính là **Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria!**

Trong cuộc hiện ra, Mẹ Maria đã tỏ lộ cho ba thị nhân tại Fatima, và thông qua ba thị nhân cho toàn thể thế giới, biết rằng:

Thứ nhất: **“Chúa Giêsu muốn thông qua các con để Danh Mẹ được biết đến**

và yêu mến. Ngài muốn thiết lập lòng tôn sùng Mẫu Tâm của Mẹ trên toàn mặt đất này. Mẹ hứa sẽ ban ơn cứu rỗi cho tất cả những ai tuân giữ lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Những linh hồn yêu mến Mẹ là kho tàng vô giá trong mắt Thiên Chúa, tựa ngàn hoa tươi tộ thắm Thiên Nhan.”

Thứ hai: **“Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ là nơi trú ẩn và là con đường dẫn đưa các con đến với Thiên Chúa.”**

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Mẹ Maria đã cho ba thị nhân nhỏ tuổi tại Fatima trông thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ:

“Ngay trên bàn tay phải của Mẹ Maria là một trái tim bị đâm thâu bởi một vòng gai. Ngay lập tức chúng tôi hiểu rằng đây chính là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một Con Tim bị xúc phạm bởi tội lỗi của toàn thể nhân loại và kêu gọi nhân loại hãy ăn năn sám hối để phạt tạ tội lỗi.”

Thông điệp của Mẹ Maria có thể được chia thành hai phần chính: Trước hết Mẹ Maria nhắc đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, sau đó Mẹ tỏ hiện Trái Tim của Mẹ cho ba mục đồng mục, và thông qua ba mục đồng Mẹ muốn lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ phải được cả thế giới biết đến. Trong cuộc hiện ra tại Fatima, trước hết Mẹ Maria giải thích ý nghĩa, mẫu nhiệm và mọi ơn lành mà Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ ban xuống nếu nhân loại thật lòng chạy đến kêu cầu Mẫu Tâm của Mẹ và tuân theo những gì Mẹ yêu cầu. Sau đó Mẹ tỏ lộ cho toàn nhân loại được trông thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, việc này có nghĩa Mẹ rộng mở Trái Tim để toàn thể nhân loại có thể đến với Mẫu Tâm của Mẹ — Đền Thờ Chúa Thánh Thần.

Cuộc sống của ba mục đồng hoàn toàn thay đổi sau cuộc thị kiến



với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tại Fatima, đây chính là điều mà Mẹ Maria mong muốn tất cả mỗi người chúng ta phải noi theo: qua cuộc gặp gỡ với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, tâm hồn chúng ta sẽ được gột rửa, kho tàng vô giá trên Thiên Quốc sẽ tuôn đổ đầy tràn xuống trên chúng ta, chúng ta sẽ được chìm đắm trong ơn nghĩa Thiên Chúa, và cùng đích sống của chúng ta chính là ‘Tình yêu.’ Một tình yêu cao cả mà chính Thiên Chúa và Mẹ Maria đã tuôn đổ xuống toàn nhân loại thông qua Thánh Tâm của Người.

Fatima là cuộc tỏ hiện của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với toàn thế giới, như Mẹ Maria đã giải thích trong nhiều lần hiện ra tại nơi này, việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria là việc làm cần thiết của mỗi cá nhân và toàn thể nhân loại; trong lần hiện ra cuối cùng tại Fatima, Mẹ đã mong ước biết bao việc tôn sùng Mẫu Tâm của Mẹ sẽ sớm được thiết lập trên toàn thế giới. Bằng một cách nói khác chính xác hơn: Tại Fatima, Thánh ý của Thiên Chúa đã được tỏ hiện, Mẹ Maria là con đường dẫn đến Thiên Quốc, chính bằng **Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ!**

Lòng tôn sùng trên toàn thế giới

Tại Fatima, Đức Mẹ đã nói: “Chúa Giêsu muốn thiết lập trên thế giới lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.” Cho đến nay, Mẹ chưa bao giờ hiện ra và yêu cầu nhân loại phải thiết lập một lòng sùng kính đặc biệt nào như lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Rõ ràng Mẹ muốn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ phải được cả thế giới biết đến và yêu mến. Ngày nay, chúng ta biết rằng đại đa số nhân loại vẫn còn chưa biết đến hoặc không hề yêu mến Mẹ Maria.

Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng lời yêu cầu của Mẹ Maria tại Fatima là một sứ điệp truyền giáo kêu gọi nhân loại hãy bừng cháy lòng yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Lời nhắn nhủ của Mẹ còn là tiếng vang vọng lời nói của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi dân tộc...” Như Chúa Giêsu đã muốn Giáo Hội của Người phải là một Giáo Hội Công giáo, hoàn vũ, với mục đích hoán cải và thánh hóa toàn thể nhân loại, Mẹ Maria mong muốn tỏ hiện Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ với toàn thể nhân loại để nhờ vào đó mà thế gian có thể tìm thấy con đường dẫn lối họ đến với Thiên Chúa.



Biểu tượng của

Tình yêu của Mẹ Maria



• Trong suốt mọi thời đại, trái tim luôn là biểu tượng của tình yêu, một tình cảm cao quý nhất và vượt lên trên hết thảy mọi cảm xúc thế gian.

• Trái Tim Mẹ Maria là một con tim chứa đầy tình mẫu tử dịu dàng, cao quý. Tình mẫu tử mà Mẹ Maria dành cho nhân loại vượt trội lên trên hết mọi tình mẫu tử trên thế gian này gộp lại. Mẫu Tâm Mẹ luôn bùng cháy lửa yêu mến nhân loại, giàu lòng thương xót, chính vì vậy mà chúng ta kêu cầu danh Mẹ là Mẹ Lòng Thương Xót (Mater Misericordiae).

• Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là biểu tượng của tình thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại đến độ tự hiến mình trên Thập Giá để cứu chúng ta khỏi phải chết đời đời. Không những vậy, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria còn biểu trưng cho sự hy sinh của Mẹ Maria cùng cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Mẹ vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thập Giá.

• Tình thương vô biên của Mẹ Maria dành cho nhân loại cần phải được đáp trả. Tình yêu mà Mẹ dành cho thế gian được tỏ lộ thông qua biết bao nhiêu ơn lành mà Mẹ đã tuôn đổ xuống toàn nhân loại. Xuất phát điểm của mỗi một ơn lành mà chúng ta nhận lãnh là từ Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Thiên Chúa tối cao đã trao ban mọi ơn phước mà Người có thể tặng ban cho thế gian vào tay Mẹ Maria để Mẹ có thể cất giữ mọi nguồn ơn Thiên Chúa như kho tàng vô của riêng Mẹ và ban phát cho bất kỳ ai mà Mẹ muốn. Nếu Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi ân sủng thì Mẹ Maria chính là kênh đào đưa dẫn hồng ân Thiên Chúa xuống trên thế gian. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta còn mắc nợ tình yêu thương cao cả của Mẹ Maria, và chúng ta cần phải đền đáp tình mến của Mẹ.

• Giờ đây nơi Thiên Quốc, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn hằng cầu bầu cho con cái của Mẹ còn đang trên con đường lữ thứ trần gian, để mọi linh hồn mà Thiên Chúa đã tạo dựng đều được hưởng ơn cứu độ muôn đời, để không một ai phải sa lầy Hỏa ngục và Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ mở cổng Thiên Đàng để đón rước chúng ta vào chung hưởng vinh quang Thiên Quốc.

Tâm quan trọng và sự vĩ đại của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã được chính Thiên Chúa chúng ta tỏ lộ cho toàn nhân loại, Người đã nói với sơ Lucia trong một cuộc thị kiến: “Ta luôn hằng mong muốn lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria phải được thiết lập và nhân rộng trên toàn mặt đất, bởi đây chính là thời nam châm sẽ dẫn đưa kẻ tội lỗi đến với Ta; Trái Tim Mẹ Maria luôn bùng cháy lửa yêu mến nhân loại, và sẽ soi sáng mặt đất này bằng Tình yêu và bằng Ánh sáng của Ta; đây sẽ là nguồn nước không bao giờ cạn, sẽ tưới mát mặt đất này bằng suối nguồn Lòng Thương Xót của Ta.”